



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**ขยายอีก 1 เดือน
ขอศพด.
ต่อพรก.ฉุกเฉิน**

**สายการบินทั่วโลกกั้น
ขอตรวจโรค-ก่อนบิน
ใช้แทนการกักตัว 14 วัน**

คาดสิ้นปี 2020 มีคนอเมริกันเสียชีวิตสังเวยไวรัส
มัศจรรย์ "โควิด-19" ถึง 4 แสนคน ★ มีต่อหน้า 6



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 6)

ขยายอีก ☆ *ต่อจากหน้า 1*
 เพราะมีป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน อียูเลื่อนขัมมิต ผู้นำส่วนการมอบรางวัลโนเบลต้องเปลี่ยนวิธีการมอบ เป็นมอบทางไกลเสมือนจริงเพื่อหนีโควิดสายการบินจึง ตระวางเชื้อแทนการกักตัว ญี่ปุ่นผ่อนกฎเข้าประเทศ อินเดียยังระงับการระบาดของโควิด-19 ฟุ้งอีกรอบ อีหร่านขึ้นชมไทยสำเร็จปราบไวรัสอันตราย

โลกยังคงระทมกับพิษ "โควิด-19" ที่กลืนกิน ชีวิตผู้คนและล้มป่วยทุกวัน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเมื่อ 23 ก.ย.ถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ในทั่วโลกว่า ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งเกือบถึง 31.8 ล้านคน เสียชีวิตเกือบ 9.76 แสนคน สหรัฐฯยังมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุด เกือบ 7.1 ล้านคน และกว่า 2.05 แสนคนตามลำดับ ใน 67 วันหลังเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเท่ากับ ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรมสหรัฐฯ "9/11" ซึ่งสูงเกือบ 3,000 คน และเท่ากับประชากรเมือง ซอลต์ เลค ซิตี้ หรือเมืองฮันต์สวิลล์ในรัฐอลาบามา ส่วนเขตบรูคลินในนิวยอร์ก พบการแพร่ระบาดเป็น กลุ่มก้อนรอบใหม่ที่น่าวิตกกังวลยิ่ง

ค้ำมหาวิทยลัยช่วยองคตคตการณว่าภายใน ลันปีนี้ ยอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐฯจะพุ่งถึง 4 แสนคน ขณะที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเปิดอีกครั้ง อีกทั้ง เข้าสู่ฤดูหนาวทำให้การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้น และ คาดว่าจะยังไม่มียุคขึ้นป้องกันโควิด-19 จนกว่าจะ ถึงปีหน้า ส่วนประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากอันดับ 2-5 คืออินเดีย บราซิล รัสเซีย และโคลอมเบีย ซึ่งเพิ่ง แฉงหน้าปฏู

นายชาร์ลส์ มิเชล ประธานสภายุโรปหรืออียู ประกาศเลื่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอียูในกรุง บรัสเซลส์ เบลเยียม นาน 2 วัน ใน 24-25 ก.ย. ออกไปเป็น 1-2 ต.ค. เพราะเขาต้องกักตัวเอง 14 วัน เนื่องจากติดต่อกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 คนหนึ่ง แม้ผลการตรวจขั้นต้นพบว่านายมิเชลไม่ติดเชื้อ ส่วนที่อังกฤษ นายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันแถลง เตือนประชาชนว่าอาจไม่สามารถใช้ชีวิตและทำงาน ได้ตามปกติอีกอย่างน้อย 6 เดือน เพราะยังมีการ แพร่ระบาดรอบใหม่รุนแรงเหมือนหลายประเทศ ในยุโรป จนต้องบังคับใช้มาตรการเข้มงวด รวมทั้ง ให้ผับ ร้านอาหาร และสถานบันเทิงอื่นๆ ต้องปิด ในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น.

ผู้จัดพิธีมอบรางวัลโนเบลในกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ประกาศเมื่อ 22 ก.ย.ว่า เนื่องจาก วิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 พิธีมอบรางวัล โนเบลสาขาต่างๆในเดือน ธ.ค.นี้ จะเปลี่ยนไปใช้ วิธีมอบแบบทางไกลเสมือนจริงจากในประเทศของผู้ได้รับรางวัลนั้นๆ แทนการเชิญผู้ได้รับรางวัลไปรับ ที่กรุงสตอกโฮล์มด้วยตัวเอง โดยจะมีการถ่ายทอดสด ทางโทรทัศน์และออนไลน์แทน ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ในรอบ 76 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ.2487 เป็นต้นมา ส่วน การ ประกาศรางวัลโนเบลจะมีขึ้นในเดือน ต.ค.นี้

สายการบินต่างๆทั่วโลกร่วมเรียกร้องให้ใช้ วิธีตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่าง ประเทศทุกคนแบบรวดเร็วก่อนขึ้นเครื่องบิน แทนการใช้วิธีกักตัวนาน 14 วัน เพราะขณะที่โควิด-19 ทำให้ธุรกิจการบินต่างๆล้มละลาย ขณะที่สมาพันธ์ ภาซาดสากลและสภาเสี้ยววงเดือนแดง (ไอเอฟอาร์ซี) เตือนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผลักดัน ให้ มีการเลือกปฏิบัติต่อชุมชนที่อ่อนแอในเอเชียมากขึ้น รวมทั้งผู้อพยพและชาวต่างชาติ

หนังสือพิมพ์อาซาฮิรายงานในวันเดียวกันนี้ ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศสามารถพักอาศัยอยู่ได้นาน ขึ้น เริ่มตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค. ยกเว้นนักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติและภายใต้ข้อเสนอใหม่ ญี่ปุ่นจะอนุญาต ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศบางกลุ่ม เช่นนักศึกษาและ นักธุรกิจที่เดินทางจากประเทศใดๆอยู่ในญี่ปุ่นได้ นานกว่า 3 เดือน แต่จำกัดผู้เดินทางเข้าประเทศ เพียงวันละ 1,000 คน ขณะที่ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อแล้ว เกือบ 80,000 คน เสียชีวิต 1,519 คน

ส่วนอินเดียพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อ 22 ก.ย. เพิ่มขึ้นอีก 83,347 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1,085 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศอยู่ที่กว่า 5.65



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 6)

ล้านคน เสียชีวิตกว่า 90,000 คน ด้านออสเตรเลียรัฐวิคตอเรียซึ่งมีการแพร่ระบาดหนักที่สุด เตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์มากขึ้น เริ่มตั้งแต่ 26 ก.ย. หลังยอดผู้ติดเชื้อใหม่ในรอบ 2 สัปดาห์หลังลดลงเฉลี่ยต่ำกว่า 30 คนต่อวัน โดยเมื่อ 22 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรัฐนี้เพียง 15 คนเสียชีวิตอีก 5 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศใกล้ถึง 27,000 คน เสียชีวิต 859 คน

ขณะที่จีน ต้นตอการแพร่ระบาด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 10 คนเพิ่มขึ้นจาก 6 คนเมื่อ 1 วันก่อน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ล้วนเป็นผู้เดินทางไปจากต่างประเทศ แต่ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ 18 คนเพิ่มขึ้นจาก 15 คนเมื่อ 1 วันก่อน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศอยู่ที่ 85,307 คน เสียชีวิต 4,634 คน ด้านอินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 4,465 คน รวมเป็น 257,388 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 140 คน รวมเป็น 9,977 คน สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมียนมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 216 คน รวมเป็น 6,959 คน เสียชีวิตแล้ว 116 คน

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ก.ย.มีรายงานประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 8 รายเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เข้าพักในสถานที่กักกัน โดย 2 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 39 ปี และ 58 ปี เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น

อีก 1 รายเป็นชายไทยอายุ 22 ปี กลับจากฝรั่งเศส ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมของไทยอยู่ที่ 8,514 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ขณะที่ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศที่ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆ ว่ากรมควบคุมโรคได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังที่ด่านชายแดน ทั้งด้านที่เป็นทางการและด้านธรรมชาติ โดย อสม. และ อสต. จะร่วมตรวจสอบพื้นที่และตรวจลาดตระเวน หากพบความผิดปกติหรือคนแปลกหน้าในชุมชน จะประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

ด้าน นพ.นครินทร์ นพ.ธีระวัฒน์ วชิรศฤงคาร พิพิธรักษ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงเรื่อง รม.อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน อสม. เพิ่มอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.2563 ว่า เงินค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการอนุมัติเพิ่มจากที่กระทรวงสาธารณสุข ขอเพิ่มไปรอบที่ 2 จำนวน 12 เดือน เพราะคาดการณ์ว่าโควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีกสักระยะหนึ่ง ขณะนี้เพื่อนบ้านไทยกำลังระบาดหนัก จะให้อสม.ชายแดนดูแล ตรวจสอบอย่างเข้มข้น รวมถึงใน 10 จังหวัดที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก อสม.มีส่วน

สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา ต้องอาศัย อสม.สร้างความสำเร็จที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน

ที่ห้องเสาช้างศึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล วันเดียวกัน นายชัยยิด วิชา โนนัดดี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยนายชัชชาติกล่าวต้อนรับว่า รัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการทำงานเต็มที่ ยินดีสานต่อความสัมพันธ์อันดีในทุกมิติ ด้านเอกอัครราชทูตอิหร่านกล่าวว่า ประธานาธิบดีอิหร่านฝากชื่นชมความสำเร็จของไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งนายชัชชาติให้กำลังใจอิหร่านให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้รับบริจาคชุดอุปกรณ์ตรวจสอบการติดเชื้อโรคโควิด-19 และบริจาคเงินช่วยเหลือแก่อิหร่าน โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 สนับสนุนการเจรจาการค้าการลงทุนระหว่างกัน และเห็นพ้องสนับสนุนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้นายชัชชาติขอบคุณรัฐบาลอิหร่านที่อำนวยความสะดวกส่งคนไทยในอิหร่านกลับไทยช่วงการระบาดโควิด-19

☆ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 15)

ขยายอีก

☆ ต่อจากหน้า 6

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันที่ 28 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ศบค.ชุดเล็ก สรุปสถานการณ์และการประเมินมาตรการต่างๆ ที่ออกมาในแต่ละช่วง ขณะนี้มีการผ่อนคลายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนกรณีเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ นายกฯได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า หากมีการเปิดจะทำให้เกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรหรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบว่าไม่มีปัญหาอะไร โดยจะมีการพูดคุยเรื่องรายละเอียดถึงมาตรการป้องกันในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่

นายกฯกล่าวอีกว่า นอกจากนี้อจะมีการเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันจันทร์ที่ 28 ก.ย.ให้พิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 ก.ย. ออกไปอีก 1 เดือน เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่จะบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อีกทั้งขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างจะหนัก จำเป็นต้องคุมเข้มตามแนวชายแดน หวค. ศบค.เห็นชอบจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ในวันอังคารที่ 29 ก.ย.ทันที



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หน้าที่ 12

สปสช.รุกหาหน่วยบริการผู้ป่วยบัตรทอง

● 30% ต้องรักษาต่อเนื่อง-เร่งส่งปมสู่ปกติ ● ส่อสลายคลินิกชุมชนอบอุ่น

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานเปิด “การประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการรองรับการให้บริการ และการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับ

ประชาชนสิทธิว่างกรณีหน่วยบริการประจำถูกยกเลิกสัญญาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง มีผู้แทนหน่วยบริการภาครัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 185 แห่งเข้าร่วม โดย นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวไว้ว่า หลังเกิดเหตุเพิกถอนสัญญาคลินิกเอกชนที่ตรวจสอบพบการเบิกจ่ายผิดปกติและทุจริตทำให้เกิดผลกระทบ 2 ส่วน คือ ขวัญกำลังใจของผู้ให้บริการ ซึ่งรู้สึกว่ามีปัญหาถึงรุนแรง และไม่มี การดูแลกัน ต้องชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นความจำเป็นของ ประเทศเพราะเรื่องทุจริตเป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้เงินทุกบาททุกสตางค์ในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นเงินภาษีประชาชน เมื่อพบหลักฐานต้องเพิกถอนสัญญา แต่สิ่งที่ตามมาคือภาระงานที่เพิ่มขึ้นในเวลาอันสั้นของหน่วยบริการที่ยังอยู่ในระบบ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งหลายแห่งไม่ได้เตรียมตัวกับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการสื่อสารที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ ทำให้ไม่เข้าใจ ขอยืนยันว่า สปสช.จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดใน การจัดหาหน่วยบริการใหม่รองรับประชาชนใน คลินิกที่ถูกยกเลิกสัญญาภายใน 1-2 เดือนเพื่อให้ ระบบบริการสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ใน 8 แสคนคนที่ขึ้น ทะเบียนคลินิกที่ถูกเพิกถอนสัญญา 64 แห่ง มี เพียง 30% ที่เจ็บป่วยและต้องเข้ารับบริการต่อเนื่อง

ด้าน นพ.ภาณุเดช คุณศิริวานนท์ รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า ยังมีคลินิกเอกชนอีก 106 แห่งที่ พบการเบิกค่าบริการผิดปกติ เชื่อว่าสุดท้ายคลินิก ชุมชนอบอุ่นจะถูกออกจากระบบเกือบหมด โดย

รอบแรก 2 แสคน สปสช.จัดหาหน่วยบริการทดแทนได้ แต่รอบที่ 2 จำนวน 8 แสคนราย สปสช.กำหนดเป็นสิทธิว่าง เพราะหน่วยบริการรัฐเองก็ รับไม่ไหว แต่สิทธิว่างนี้ถือว่าประชาชนยังมีสิทธิบัตรทองอยู่ ขอให้หน่วย บริการช่วยดูแลหากมีประชาชนสิทธิว่างในกลุ่มนี้ไปรับบริการ โดย สปสช. จะจ่ายชดเชยค่าบริการให้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันเวลา 11.00 น. นพ.ศักดิ์ชัย พร้อมด้วย นพ.ปริญญา ชมวงษ์ รอง ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. ลงพื้นที่สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ บริเวณจุดลงทะเบียนสิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ สปสช.ยกเลิกสัญญาคลินิกเอกชน 64 แห่ง.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หน้าที่ 1



เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

เที่ยวไทย □ **ต่อจากหน้า 1**

เที่ยวไกลขึ้น พร้อมลุยลึกลับปรับเงื่อนไข “เราเที่ยวด้วยกัน” ใหม่ ด้าน “บิ๊กตู่” ถก สบค. ชุดเล็ก รับมือนักท่องเที่ยวทั้งใน-ต่างประเทศ สธ. เน้น ไทยจึงกำลังเข้มชายแดน เหตุไวรัสสมรณะ ยังระบาดหนักประเทศเพื่อนบ้าน สบค. พบ ไทยมีติด “โควิด-19” เพิ่ม 3 ราย ล้วนกลับจากต่างประเทศ ขณะที่ อธิบดี สบส. ชงขอค่าตอบแทน อสม. ผู้โรค เพิ่ม 12 เดือน

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย จึงมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,514 ราย มีผู้ที่หายป่วยและกลับบ้านเพิ่ม 2 ราย ทำให้มียอดสะสมของผู้ที่รักษาหายแล้วอยู่ที่ 3,345 ราย มียอดสะสมผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 59 ราย รักษาตัวใน รพ. 110 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย แบ่งเป็น 1.ผู้ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น 2 ราย ทั้งหมดเป็นหญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานบริษัท และอายุ 53 ปี อาชีพแม่บ้านมาถึงไทยเมื่อวันที่ 21 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่ จ.ชลบุรี จากการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ และ 2.ผู้ที่มาจากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย เป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 22 ปี เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 18 ก.ย. ซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 3 ราย เข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่ จ.ชลบุรี และเข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พล.ว.ลัษณ์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สธ. แถลงว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย แนวโน้มยังคงที่ พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเมียนมามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ประเทศไทยจะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพราะมีพรมแดนติดต่อกันเป็นระยะทางยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐมอญ ติดต่อกับ จ.กาญจนบุรี มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย รัฐกะเหรี่ยง ติดกับ จ.แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ส่วนรัฐฉานติดกับ จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และคะแนวนศรี ติดกับ จ.กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

เวลา 13.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการกำหนดเป้าหมายการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าว่า ได้มีเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ โดยวันเดียวกันนี้เวลา 15.30 น. จะประชุม สบค.ชุดเล็ก เพื่อวางแผนจากท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งวันนี้เราได้หามาตรการในการที่จะเสริมเข้ามาอย่าง เช่น โครงการคนละครึ่ง สิ่งสำคัญแม้รัฐบาลจะระบุว่า เป็นโครงการคนละครึ่ง แต่สิ่งที่ได้มาต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชน เพราะเป็นผู้ประกอบการรัฐบาลไม่ใช่ผู้ประกอบการ ไปสั่งมากก็ไม่ได้ ต้องขอความร่วมมือว่าการที่จะเข้าร่วมในมาตรการดังกล่าว จะต้องขึ้นบัญชี ขึ้นทะเบียน จะได้ไม่มี

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

ปัญหาการรั่วไหล นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า หลังจาก ครม. เห็นชอบให้มีวันหยุดยาว 4 วัน ถึง 2 ช่วงในเดือน พ.ย. และเดือน ธ.ค. รวม 8 วัน ททท. คาดว่าจะมีคนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกันคึกคักกว่าในช่วงวันหยุดยาวในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา โดยมีเงินสะพัดช่วงละ 1.2 หมื่นล้านบาท หรือรวมกันมากถึง 2.4 หมื่นล้านบาท และมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันประมาณ 3 ล้านคน/ครั้ง ในช่วงปลายปีเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวการประกาศวันหยุดเพิ่มใน 2 ช่วงปลายปี ทำให้คนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้นานขึ้น และอาจเดินทางไปได้ไกลมากกว่าเดิม

นายยุทธศักดิ์ กล่าวอีกว่า ททท. ยังได้หารือกระทรวงการคลัง เพื่อยกเครื่องโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ให้คนมาใช้มากขึ้น เบื้องต้นจะเสนอให้ขยายเวลาจากเดิมจะสิ้นสุดเดือน ต.ค. ออกไปถึงปลายปี และปรับวงเงินสนับสนุนของรัฐถ้าเที่ยววันธรรมดาหรือจ่ายให้สูงสุด 60% หรืออาจเพิ่มสิทธิให้กับคนที่เคย

ได้สิทธิไปแล้ว แต่ทั้งหมดนั้นยังต้องมาคุยกับ กระทรวงการคลัง และสภาพัฒน์ ก่อนเสนอที่ประชุมสมศ. เห็นชอบ

ที่ จ.พัทลุง นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.63 ว่า การอนุมัติเงินค่าตอบแทนเป็นการอนุมัติเพิ่มจากการที่กระทรวงสาธารณสุขขอเพิ่มไปรอบที่ 2 จำนวน 12 เดือน เพราะมีคาดการณ์ว่าโควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีกสักกระยะหนึ่ง จึงได้ขอค่าตอบแทน ตามปีงบประมาณ 2564 จะอยู่ในกรอบวงเงินที่เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข 4.5 หมื่นล้านบาท แต่ ครม. อนุมัติให้ 3 เดือนก่อน

ที่ จ.กาญจนบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานความตื่นหน้ากรณี ทางกรมโยธาฯ พบผู้ป่วยโควิด-19 วัย 17 ปี ในเขต อ.พญาทองชู ผังตรงข้ามด้านพระเจดีย์สามองค์ เพียง 5 กม. ว่า พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผบ.กรมทหารราบที่ 19

ในฐานะ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ได้สั่งการให้ พ.อ.อนันต์ ดิษประชา รองผบ.ฉก.ลาดหญ้า เสริมกำลังทหารและลาดตระเวนร่วมกับ ศชด. ในช่องทางธรรมชาติ พร้อมกับได้มีขีงลวดหนามตามช่องทางเข้า-ออก และจัดชุดลาดตระเวน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ อ.สังขละบุรี ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว โดยเฉพาะสะพานไม้ไผ่สุดมานุสรณ์หรือสะพานมอญ โบสถ์จมน้ำ วัดสามเจ้า และประตูเมือง

ขณะที่บริเวณด้านพระเจดีย์สามองค์ ชายแดนไทย เป็นไปด้วยความเงียบเหงา ผู้ประกอบการทุกร้านค้าทุกร้านต่างปิดร้านเป็นเวลา 14 วัน หลังจาก นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี มีประกาศคำสั่งระงับใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด้านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นเวลา 14 วัน.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**นายกฯเร่งศบค.
วางแผนฟื้นฟูท่องเที่ยวใน-ตปท.
โควิดโลกใกล้แตะ32ล้าน
อังกฤษงดคุมเข้ม6เดือน
เมียนมาทุ่มงบฉุกเฉินสู้
ปท.ร่ำรวยแห่งเอเชีย**

ไทยพบติดโควิด-19 ใหม่ 3 ราย มาจาก
ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส ขณะที่นายกฯนั่งหัวโต๊ะถก
ศบค.ชุดเล็กวางแผนท่องเที่ยวใน-ตปท. เผย
จับมือผู้ประกอบการเอกชนเดินหน้าโครงการ
คนละครึ่ง ลุยท่องเที่ยวในประเทศ พร้อม
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างการจ้างงานที่ปัจจุบัน
ช่วยให้คนมีงานทำได้มากกว่าล้านคนแล้ว ย้ำ
ทุกภาคส่วนรวมใจสร้างชาติไปด้วยกัน ด้าน
สถานการณ์ ▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

โควิดโลกยอดคิดเชื้อเดียว 32 ล้าน ประเทศ
รัวรายแห่งข้อวัตรขึ้นแล้วกว่า 5.3 พันล้านโดส
จาก 5 บริษัทที่ใกล้ผลิตได้สำเร็จ ส่วน
เมียนมาทุบงบฉุกเฉิน 1 ล้านล้านจ๊าด
สกัดไวรัส คาคลีนก.ย.จำนวนคิดเชื้อพุ่ง
มากกว่า 1.6 หมื่นราย

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือโควิด-19
เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันว่า ล่าสุด
พบผู้ป่วยใหม่ 3 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม
อยู่ที่ 3,514 คน มีผู้หายป่วยและกลับบ้านเพิ่ม
2 ราย ทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้รักษาหายแล้ว
อยู่ที่ 3,345 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่
59 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 110 ราย

ป่วยใหม่ 3 รายจากญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 3 ราย แบ่งเป็นผู้
ที่มาจากญี่ปุ่น 2 ราย ทั้งหมดเป็นหญิงไทย
อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานบริษัท และอายุ 53 ปี
อาชีพแม่บ้าน เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 21 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐ
ที่ จ.ชลบุรี จากการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 21 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมด
ไม่มีอาการ 2. ผู้ที่มาจากประเทศฝรั่งเศส
1 ราย เป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 22 ปี
เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 18 ก.ย. ซึ่งเป็น
เที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 3 ราย
เข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่ จ.ชลบุรี และ
เข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ในวันที่ 21
ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

นายกฯถกศบค.-พื้นที่ท่องเที่ยว

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม
ให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดเป้าหมายการท่องเที่ยว
ภายในประเทศช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าว่า ได้
เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ไว้และนำขึ้นหารือในที่ประชุม
ศบค.ชุดเล็ก เพื่อวางแผนจากท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ซึ่งเราหามาตรการเสริมเข้ามา
เช่น โครงการคนละครึ่ง ถึงสำคัญแต่รัฐบาล
จะระบุว่าเมื่อโครงการคนละครึ่ง แต่สิ่งที่ได้
มาคือขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเพราะ
เป็นผู้ประกอบการ รัฐบาลไม่ใช่ผู้ประกอบการ
ไปสั่งมากไม่ได้ ต้องขอความร่วมมือว่าถ้า
จะเข้าร่วมในมาตรการดังกล่าว จะต้องขึ้น
บัญชี ขึ้นทะเบียน จะได้ไม่มีปัญหาหัวใจ

ในส่วนการท่องเที่ยวของชาว
ต่างประเทศนั้น นายกชกล่าว ว่า ต้องดูให้
รอบคอบ ปัจจุบันยังมีปัญหาเราต้องเตรียมให้
พร้อมว่าจะเข้ามาส่วนไหนได้บ้าง เพราะมีทั้ง
ส่วนที่ต้องการและไม่ต้องการ ส่วนที่ต้องการ
ให้เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็
มีมาตรการพร้อมเสริม ต้องดูรายละเอียด
ดูสถานการณ์ในประเทศว่าเศรษฐกิจเป็น
อย่างไรและเศรษฐกิจที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน
จะแก้ได้อย่างไร ด้วยอะไร จะแก้ด้วยในประเทศ
อย่างเดียวพอหรือไม่ หรือจำเป็นต้องแก้จาก
ต่างประเทศด้วย รวมทั้งรอยรั่ว และช่องว่าง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก็ต้องหาทางแก้ไขให้ได้
ถือเป็นการแก้ปัญหาไปด้วยกัน ทั้งรัฐบาล
ข้าราชการ ส่วนราชการและประชาชน ภาค
เอกชน

“ต้องขอยกย่องบริษัทห้างร้านที่เข้ามา
ร่วมโครงการจ้างงาน จะเห็นได้ว่ามีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น เดิมประเมินว่าจะเพิ่มได้ประมาณล้านคน
แต่ตอนนี้เพิ่มเป็นจำนวนล้านคนเศษแล้ว และ
ปัจจุบันยังมีอีกหลายบริษัทที่สนใจเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว นี่คือการรวมใจไทยสร้างชาติ
เราต้องไปด้วยกัน” นายกชกล่าว

ปท.รัวรายของข้อวัตรขึ้น 5.3 พันล.โดส

วันเดียวกัน สำนักข่าวซินหัวรายงาน
สถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดต่อเนื่องทั่วโลก
ในขณะนี้ รวมถึงความพยายามคิดค้นวัคซีน
ป้องกันยับยั้งการระบาดให้ได้ว่า ออกซ์แฟม
(Oxfam) องค์การการกุศลต่อต้านความ
ยากจนระดับโลก เปิดเผยว่า ประเทศรัวราย
หลายแห่ง รวมถึงสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร
และญี่ปุ่น สั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ไปแล้วในจำนวนมาก
กว่าครึ่งของปริมาณวัคซีนที่คาดการณ์
ไว้ว่า มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จถึง
ร้อยละ 51 ขณะที่ประชากรในกลุ่มประเทศ
เหล่านี้คิดเป็นเพียงร้อยละ 13 ของประชากร
ทั่วโลก

ออกซ์แฟมยังเผยว่า วัคซีน 5 ตัว
ที่อยู่ในข้อตกลงสัญญาระหว่างรัฐบาลของ
กลุ่มประเทศเหล่านี้และบริษัทเภสัชภัณฑ์
ได้แก่ แอสตราเซนกา (AstraZeneca),
กามาเลีย/สปุตนิค (Gamaleya/Sputnik),
โมเดิร์นนา (Moderna), ไฟเซอร์ (Pfizer)
และซิโนวัค (Sinovac) จะมีกำลังผลิต
รวมกันที่ 5.9 พันล้านโดส มีการทำสัญญา
ซื้อวัคซีนแล้วถึง 5.3 พันล้านโดส
ในจำนวนนี้ถูกสั่งซื้อโดยประเทศพัฒนาแล้ว
2.7 พันล้านโดส ขณะที่อีก 2.6 พันล้านโดส
ที่เหลือถูกสั่งซื้อหรือจองโดยประเทศกำลัง
พัฒนา เช่น อินเดีย จีน และบราซิล

อังกฤษคุมเข้มสกัดโควิดเดือน

ด้านนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน
ของอังกฤษ แถลงผ่านโทรทัศน์แห่งชาติเมื่อ
ค่ำวันที่ 22 กันยายน ให้ชาวอังกฤษทำงาน
ที่บ้านหากเป็นไปได้ และสั่งให้ร้านอาหาร
และบาร์ปิดในเวลา 22.00 น. ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นไป เพราะฤดูหนาวเป็นช่วงที่ลำบาก
แต่รัฐบาลจำเป็นต้องทำให้เศรษฐกิจเดินหน้า
ต่อไปได้ โดยที่ควบคุมการระบาดของ
โควิด-19 ควบคู่กันไป ทั้งนี้ ผู้นำอังกฤษได้
ออกมาตรการควบคุมการระบาด ที่จะบังคับ
ใช้เป็นเวลา 6 เดือนนับจากนี้ เพื่อรับมือ
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกสอง
ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อในอังกฤษเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีจอห์นสัน ยัง
เลือกที่จะไม่ใช้มาตรการปิดเมืองเต็มรูปแบบ
เหมือนที่เคยใช้เมื่อเดือนมีนาคม แต่เตือนว่า
อาจมีมาตรการเพิ่มเติม หากการระบาดไม่ได้

สหรัฐฯเช่นโควิดทะลุ 2 แสน

มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ของ
สหรัฐ รายงานว่า สหรัฐมีผู้เสียชีวิตจาก
โควิด-19 อย่างน้อย 200,182 คน ผู้ป่วย
คิดเชื้อสะสม 6.86 ล้านคน และเป็นประเทศ
ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกติดต่อกัน
มาหลายเดือนแล้ว โดยมีประชากรคิดเป็น
ร้อยละ 4 ของประชากรโลก และมีผู้เสียชีวิต
คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้เสียชีวิตจากโรค
โควิด-19 ทั่วโลก ทั้งนี้ หลายเมืองของสหรัฐ
อนุญาตให้นักเรียนกลับไปเรียนในโรงเรียนได้
แล้ว ขณะที่บาร์และร้านอาหารยังถูกสั่งปิด
บริการ และชาวอเมริกันสวมหน้ากากอนามัย
มากขึ้น อย่างไรก็ดี ศูนย์กลางการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 หลายแห่งในสหรัฐยังเผชิญ
สถานการณ์ระบาดที่รุนแรง เช่น เขตมิสซิสซิปปี
และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่
เริ่มเปิดการเรียนการสอนในห้องเรียน

อองซานทุบงบฉุกเฉิน 1 ล้านล้านจ๊าด

ส่วนที่เมียนมา นางออง ซาน ซู จี
ผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมา แถลงว่าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีมีมติจัดสรรงบประมาณฉุกเฉิน
เพิ่มเป็น 1 ล้านล้านจ๊าด หรือประมาณ
23,857.53 ล้านบาท เพื่อตอบสนอง
วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมยืนยันว่าแม้
เมียนมาไม่สามารถผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19
ได้เอง แต่รัฐบาลจะพยายามสุดความสามารถ
ในการนำวัคซีนมาฉีดให้ชาวเมียนมา ทั้งนี้
ที่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศว่า
โลกประสบความสำเร็จกับวัคซีนป้องกันโรค
ดังกล่าวแล้ว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ภาคลีนก.ย.ติดเชื้อทะลุ1.6หมื่น
 ด้านสำนักงานกรมการแพทย์ของกองทัพเมียนมา เผยแพร่รายงานที่ประเมินสถิติแนวโน้มติดเชื้ในประเทศว่า จำนวนผู้ป่วยสะสมจะเพิ่มเป็นมากกว่า 16,000 คน ภายในสิ้นเดือนกันยายน หากทุกฝ่ายในเมียนมาไม่สามารถร่วมกันชะลอการระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ภายใน 7 วันนับจากนี้ โดยจำนวนผู้ติดเชื้คนแรกเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว รายงานของกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาช่วงเช้าวันพุธ ยืนยันผู้ติดเชื้สะสมอย่างน้อย 6,959 คน เพิ่มขึ้น 216 คน รักษาหายแล้ว 1,951 คน และเสียชีวิตอย่างน้อย 116 คน เพิ่มขึ้น 1 คน

เดือนเกาหลีใต้เจอโควิดซ่อนหวัดใหญ่
 ส่วนเกาหลีใต้ สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขออกคำเตือนว่า ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง เชื้อไวรัสโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่อาจระบาดซ้อนกัน เนื่องจากการบริหารจัดการวัคซีนให้หวัดใหญ่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้สถานการณ์โควิด-19 รุนแรงขึ้น อีกทั้ง อาการของทั้งสองโรคนั้นคล้ายกันมาก แยกความแตกต่างได้ยาก จึงควรตรวจให้แน่ใจเมื่อมีอาการ ขณะเดียวกัน ทางการเกาหลีใต้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้หวัดใหญ่ฟรีให้กลุ่มเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้โควิด-19 ดังเป้าฉีดให้ทั้งหมด 19 ล้านคน ครอบคลุมเด็กอายุ 6 เดือน-18 ปี สตรีมีครรภ์ และผู้มีอายุ 62 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 37 ของประชากรทั้งประเทศ

ผู้ติดเชื้โควิดทั่วโลกเฉียด32ล.
 วันเดียวกัน มีรายงานสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกประจำวันใน 213 ประเทศ โดยมีผู้ติดเชื้รวม 31,823,658 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 976,134 ราย รักษาหายรวม 23,425,868 ราย ซึ่งประเทศที่มีผู้ติดเชื้สูงสุดคือ สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้สะสม 7,098,291 ราย เสียชีวิตรวม 205,478 ราย รองลงมาอันดับ 2 คือ อินเดีย มีผู้ติดเชื้สะสม 5,650,540 ราย เสียชีวิตสะสม 90,077 ราย อันดับ 3 บราซิลติดเชื้รวม 4,595,335 ราย เสียชีวิตรวม 138,159 ราย อันดับ 4 รัสเซีย มีผู้ติดเชื้ 1,122,241 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,799 ราย และอันดับ 5 ไคลอมเบีย ติดเชื้สะสม 777,537 ราย

เสียชีวิตสะสม 24,570 ราย ขึ้นมาแทนที่เปรูซึ่งเลื่อนลงไปอยู่อันดับที่ 6 ที่มีผู้ติดเชื้สะสม 776,546 ราย เสียชีวิตสะสม 31,586 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**สส.กทม.ร้องกมธ.สภา
ปชช.เดือดร้อนบัตรทอง**

สส.กทม.นำประชาชนที่
เดือดร้อน ยื่นหนังสือร้อง
กมธ.การสาธารณสุข สภาฯ
หลัง สปสช.ถูกบอกเลิก
สัญญา คลินิก-รพ.เอกชน
ปมตรวจสอบพบการทุจริต
งบบัตรทอง จี้ กระทรวง
สาธารณสุข เร่งแก้ปัญหา
▶ ต่อ : สปสช. -หน้า 2

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 2)

สปสช.

จัดหาสถานพยาบาลทดแทน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่รัฐสภา นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สส.กทม.เขต 30 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนางสาว กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สส.กทม.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ นายกิติเดช ชูติมันต์ สส.กทม. เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ และนายประสิทธิ์ มะหะหมัด สส. กทม. เขต 19 พรรคพลังประชารัฐ

พร้อมด้วยตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการบอกลีกส์ัญญาคลินิก-โรงพยาบาล เอกชนในเขตบางเขนและสาทร เข้ายื่นหนังสือถึง น.ส.พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ สส.กทม.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ (กมธ.) การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกร้องให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)หาสถานพยาบาลแห่งใหม่ที่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาลเดิม หรือใกล้เคียงอาศัยของประชาชนทดแทนสถานพยาบาลที่ถูกบอกลีกส์ัญญา

นายจักรพันธ์กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนกรณีใช้บัตรทอง ซึ่งกำลังมีปัญหาคณะนี้ นอกจากการตรวจสอบการทุจริตโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งที่ปัญหาคือระบบการจัดการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เพราะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการยกเลิกการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลปฐมภูมิ แม้กระทรวงสาธารณสุขจะแก้ปัญหาโดยหาสถานพยาบาลทดแทนแต่ยังพบปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากบางพื้นที่ย้ายจากอีกเขตหนึ่งไปอีกเขต จนเกิดปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

“เราเป็น สส.กทม.ก็รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในประเด็นดังกล่าว จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข หาหนทางบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน คู่ขนานกับการตรวจสอบโครงการทุจริตอย่าลืมว่าประชาชนไม่ใช่สาเหตุของปัญหา แต่เป็นเพียงผู้รับบริการขั้นพื้นฐาน” นายจักรพันธ์ กล่าวและว่า การทุจริตเป็นเรื่องของภาคเอกชนที่ต้องสืบหาข้อเท็จจริงต่อไป จึงส่งเรื่องยัง กมธ.การสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขร่วมกัน

ด้าน น.ส.พัชรินทร์กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานกมธ.การสาธารณสุข เพื่อมารับหนังสือในครั้งนี้ โดยจะเร่งบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม กมธ.การสาธารณสุข ที่ผ่านมาได้เคยศึกษาและพิจารณาประเด็นดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ทางกมธ.การสาธารณสุข จะเชิญหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและหาแนวทางร่วมกันในการเร่งแก้ไขเยียวยาผลกระทบของพี่น้องประชาชนในกมธ.